

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM,**  
**NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

**Phần thứ I**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**  
**PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, nhất là dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; Ban thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo sâu sát; Thường trực HĐND xã đã tăng cường kiểm tra, giám sát; UBND xã đã chủ động triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể ngay từ đầu năm; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và các thành phần kinh tế trên địa bàn xã, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

**A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:**

**I. Lĩnh vực kinh tế**

**1. Nông nghiệp**

**a. Trồng trọt**

Đã kịp thời chỉ đạo các HTX vận động bà con xã viên đẩy mạnh phát triển sản xuất và hoàn thành sản xuất vụ đông xuân với tổng diện tích 654 ha. Trong đó lúa 501 ha, đạt 100% kế hoạch, diện tích gieo sạ chiếm 100% diện tích. Năng suất lúa đạt 60.1 tạ/ha; Mù và cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm 153 ha trong đó: 04 ha ngô, 37 ha khoai lang, lạc 44 ha; đậu các loại 38 ha; rau các loại 30 ha (kể cả ớt). Tiếp tục sử dụng giống lạc, lúa xác nhận đưa vào sản xuất đạt tỷ lệ 100%. Đã trồng thử nghiệm 01 ha khoai lang tím tại HTX Thắng Lợi cho năng suất bình quân 1 sào 07 tạ....Tiếp tục mở rộng diện tích trồng Sen thêm 08 ha.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu 2020 đảm bảo khung lịch thời vụ. Đến nay, tổng diện tích lúa đã gieo sạ 401 ha và gieo trồng các loại rau màu vụ Hè Thu. Chỉ đạo các HTX nông nghiệp thường xuyên phối hợp điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Đã tổ chức kê khai diện tích lúa, hoa màu ( dưa hấu ) bị ảnh hưởng do các đợt mưa trong tháng 4 năm 2020 với diện tích lúa 152 ha, dưa hấu 17,9 ha.

**b. Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất**

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua UBND xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng ban cấp trên, chỉ đạo các HTX SXNN, các thôn và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... nhằm duy trì và nâng cao tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Các HTX NN đã có kế hoạch chỉ đạo khá cụ thể và tiếp tục

tạo được chuyển biến tích cực như; HTX Thắng Lợi. HTX NN Thạnh Lợi tiếp tục chỉ đạo bà con phát huy mô hình đa cây với các loại cây trồng như; trồng rau màu, rau trái vụ, dưa hấu, ngô, nếp, ớt đem lại hiệu quả kinh tế cao bằng các biện pháp xen canh, luân canh tăng hệ số sử dụng đất....,

Đã triển khai sản xuất cánh đồng lớn trên 3 HTX với các loại giống như Khang dân, HT1, KH1, Thiên Ưu ...đạt được hiệu quả khá cao, thuận lợi trong công tác điều hành các khâu làm đất, điều tiết nước, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm, được xã viên ủng hộ cao.

Đã tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng dưa hấu đạt 21.5 ha, tăng 4.5 ha so với năm 2019 ( chủ yếu tăng thêm diện tích HTX Thạnh Lợi ). Trồng lại dưa hấu trái vụ 05 ha.

### **c. Phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng**

Đã tập trung củng cố và phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng, với các sản phẩm chủ lực như : Lợn, vịt, gà và trồng rau theo mô hình thủy canh... . Kinh tế trang trại trên địa bàn phát triển, đã góp phần tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hoá tập trung với quy mô lớn hơn và gắn với thị trường tiêu thụ rộng, đa dạng ở các chuỗi Nhà hàng, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch..., mở ra hướng làm giàu cho nông dân.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định trong công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, đa số các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đã chấp hành đăng ký các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và kiểm soát chất thải, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở vùng cát nội đồng.

### **d. Chăn nuôi - Thú y**

Trong 6 tháng đầu năm , tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, triển khai tiêm phòng đại chố. UBND xã phối hợp với các ngành chức năng cấp huyện công bố địa bàn hết dịch tả lợn Châu Phi nhằm đảm bảo công tác tái đàn theo qui định. Có 02 hộ tham gia mô hình phát triển đàn lợn nuôi hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học liên kết Công ty Quế Lâm.

Hiện nay trên địa bàn đàn trâu 105 con, đàn bò 214 con; đàn gia cầm 30.603 con; đàn lợn 1.128 con( 263 lợn nái; 484 lợn thịt và 381 lợn con). Vận động bà con nhân dân thực hiện mô hình giảm nghèo 2020 ( 20 hộ nuôi bò) hiện nay mới có 08 hộ đăng ký tham gia mô hình.

### **d. Thủy sản**

Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ nuôi trồng thủy sản năm 2020. Toàn xã đã thả nuôi nước lợ 22.5ha/kế hoạch 22.5 ha chủ yếu là nuôi xen ghép ( có 10,5 ha nuôi chần sáo); nuôi cá nước ngọt với diện tích 45 ha/ kế hoạch 32 ha ( trong đó nuôi sen – cá 25.2 ha), nuôi cá lồng 17 hộ/ 70 lồng (có 30 lồng nuôi cá nước lợ ở thôn ngư Mỹ Thạnh và Cư Lạc).

### **2) Tài nguyên môi trường.**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức công bố ra mắt khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, trong đó có diện tích đất ngập nước xã Quảng Lợi 154 ha.

Tăng cường chỉ đạo lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền SDD và giải quyết kịp thời các tranh chấp khiếu nại về đất đai. Đã phối hợp với các phòng ban, cơ quan chức năng tiến hành quy hoạch, lập các thủ tục liên quan tổ chức bán đấu giá đất đợt 1 năm 2020 với 14 lô đất, tổng số tiền đấu giá đất là 4,4 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính trên toàn xã và hoàn thành thủ tục kiểm kê đất đai trên địa bàn xã. Hiện nay cơ bản đã hoàn thành và tiến hành niêm yết công khai.

Về công tác môi trường: Đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch ngày chủ nhật xanh trên địa bàn toàn xã. Chỉ đạo, đôn đốc các thôn, cơ quan đơn vị thực hiện kế hoạch ngày chủ nhật xanh, ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh theo kế hoạch đã ban hành. Đã ra quân 04 đợt dọn dẹp vệ sinh tại bên đò Cồn Tộc ( trong đó cán bộ cơ quan xã ra quân 01 đợt).

### **3) Tiểu thủ công nghiệp**

Tiếp tục chỉ đạo các thôn vận động nhân dân phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Trong đó tập trung là ở các ngành như xây dựng, gò hàn, đan lát...các ngành dịch vụ phát triển khá tốt. Cơ sở nghề mây tre đan ngày càng phát triển đã góp phần giải quyết thêm việc làm cho bà con; đôn đốc, hướng dẫn cơ sở mây tre đan Trần Lợi lập đề án khuyến công: “Hỗ trợ thiết kế mẫu mã mới năm 2020”.

### **4. Phát triển dịch vụ - du lịch:**

Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phát triển dịch vụ đa dạng, nhất là dịch vụ thu mua, bao tiêu sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng nông sản. Các dịch vụ như: làm đất, máy gặt liên hợp, dịch vụ thương mại đã góp phần thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Hoạt động dịch vụ - du lịch đã hoạt động trở lại sau dịch Covid – 19 và chuyển biến khá tốt, đã thực hiện tốt tour du lịch cộng đồng tại thôn ngư Mỹ Thạnh như đón tiếp các đoàn khách về tham quan du lịch trên đầm phá Tam Giang. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức đón 04 đoàn với 35 lượt khách du lịch về tham quan.(trong đó có 03 khách nước ngoài).

### **5. Tài chính - Tín dụng**

Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020. Phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác thẩm định cho vay vốn phát triển sản xuất, phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại trên địa bàn.

Trong 6 tháng đã phối hợp với các ngân hàng trong công tác thu hồi nợ quá hạn trên địa bàn, tuy vậy vẫn còn một số hộ nợ quá hạn chủ yếu là nợ xuất khẩu lao động.

### **6. Xây dựng nông thôn mới**

Tiếp tục vận động nhân dân trên toàn xã hưởng ứng và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã vận động nhân dân trong xã bỏ ra hơn 8.1 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, Xây dựng khuôn viên, tường rào, cổng, xây dựng công trình phụ, bê tông hóa đường giao thông nội thôn. Trong đó xây nhà 48, nhà dự án GCF là 07 nhà.....Hiện nay trên địa bàn đã làm được 06 tuyến đường nội thôn với nguồn xi măng hỗ trợ của cấp trên 158 tấn với chiều dài hơn 400 m.

Tháng 3 năm 2020 xã Quảng Lợi đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và dự kiến lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào ngày 30/6/2020. Bên cạnh đó UBND xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Hà Lạc và Tháp Nhuận tiến hành trồng hoa 02 ven đường để hình thành các tuyến đường hoa để có cơ sở nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn xã trong thời gian tới.

## **II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội**

### **1. Giáo dục**

Tập trung chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục thực chất của học sinh; từng bước nâng cao hiệu quả, thành tích việc bồi dưỡng, tham dự kỳ thi do cấp trên tổ chức. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của 3 cấp học.

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và xã đạt chuẩn xóa mù mức độ 2.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 học sinh nghỉ học từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2020 do vậy học kỳ 2 của năm học 2019-2020 kéo dài đến ngày 15 tháng 7. Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh, tiếp tục cho học sinh nghỉ học theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. Duy trì công tác trực tại các trường học và huy động công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học..

### **2. Y tế, Dân số Gia đình và trẻ em**

#### **a) Y tế**

Trong 6 tháng đầu năm đã tập trung chỉ đạo trạm y tế xã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ và nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Đã chỉ đạo Trạm y tế thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng hàng tuần tại chợ, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã và các khu vực công cộng phòng chống dịch covid 19; thực hiện tốt công tác đăng ký kê khai y tế đối với những người đi làm ăn xa về địa phương và những người ngoài địa phương đến lưu trú tại địa phương theo qui định phòng chống dịch, theo dõi cách ly y tế đối với 06 trường hợp đi làm tại Lào về địa phương( tiếp tục cách ly 14 ngày theo qui định). Tổ chức khai báo y tế toàn dân.

#### **b) Công tác dân số - Gia đình - Trẻ em**

Đã tổ chức hội nghị truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD đợt 1 năm 2020.

Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cho các thôn. Ban hành Kế hoạch truyền thông, vận động chăm sóc SKSS/KHHGD đợt 1 năm 2020. Tổ chức cho các thôn đăng ký xây dựng mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên.

### **3. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao và du lịch**

Đã chỉ đạo Đài truyền thanh đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền từ xã đến thôn. Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan về ngày 30/4;01/5 nhất là công tác trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI.

Tổ chức phát thưởng khuyến học cho con em học giỏi, thi đậu vào các trường Đại Học và giáo viên dạy giỏi với số tiền 15.9 triệu cho 296 suất...

#### **4. Công tác xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid 19**

Ban hành kịp thời các thông báo để nhân dân và cán bộ trên địa bàn phòng chống dịch Covid 19 theo chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức cam kết đối với hơn 40 nhà hàng, quán café, quán bán hàng ăn trên địa bàn tạm dừng kinh doanh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với các gia đình tổ chức đám cưới, đám hỏi, đám tang đảm bảo đúng qui định của chỉ thị 15,16.

Tổ chức rà soát và làm cam kết tổ chức cách ly tại nhà đối với những người đến địa phương từ sau ngày 26/3/2020.

Tổ chức kê khai các đối tượng thuộc nhóm hỗ trợ bị nghỉ việc do dịch bệnh CoVid 19.

Thành lập 4 tổ chi trả kinh phí hỗ trợ dịch Covid 19 cho các đối tượng chính sách, BTXH, hộ nghèo, cận nghèo hoàn thành trong ngày 30/4/2020.

Tổ chức xét duyệt và thẩm định 02 đợt đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ kinh phí dịch Covid-19 trên địa bàn 61 lao động và 02 chủ kinh doanh).

### **III. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh và nội chính**

#### **1. Công tác Quốc phòng - An ninh**

##### **a. Lĩnh vực Quốc phòng**

Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2020, gồm 15 thanh niên đạt chỉ tiêu trên giao 100%.

Tham gia tập huấn quân sự đầu năm 2020 đúng thành phần, số lượng và thời gian qui định. Điều động lực lượng dân quân tham gia luyện tập phục vụ cho lễ ra quân huấn luyện bảo đảm thời gian qui định.

Thường xuyên duy trì chế độ trực SSCĐ, Công tác bảo quản vũ khí trang bị đúng quy định

Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho 74/74 thanh niên trong độ tuổi đạt 100%.

Tham mưu cho UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng đối với 54 thanh niên không chấp hành luật NVQS năm 2020 với số tiền 54 triệu đồng.

##### **b. Về lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội**

Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định. Tiếp tục chỉ đạo công an viên thực hiện tốt việc đăng ký những người đến và đi khỏi địa phương theo hướng dẫn của cấp trên.

Tổ chức 10 đợt tuần tra, kiểm tra tại khu vực bến đò Cồn Tộc để giải tán kịp thời các nhóm thanh niên tụ tập đông người.

Đã tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đẩy nhanh tiến độ công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phần đầu hoàn thành ngày 30/6/2020.

#### **2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân**

Thường xuyên thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đảm bảo đúng theo qui định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tổ chức tiếp dân tại xã định kỳ hàng tháng theo quy

định; đã tiếp nhận và giải quyết 09/10 đơn kiến nghị tranh chấp đất đai thông qua công tác hòa giải...

### **3. Công tác tổ chức bộ máy và cải cách hành chính**

Tiếp tục thực hiện tốt công tác củng cố tổ chức bộ máy, công tác cải cách hành chính trên địa bàn, trong đó đã triển khai và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn xã. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của nhân dân, góp phần giải quyết tốt nhu cầu về giao dịch hành chính của nhân dân.

Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức 01 kỳ họp bất thường để kiện toàn lại nhân sự Phó chủ tịch HĐND và Phó trưởng ban kinh tế HĐND xã.

UBND xã đã phối hợp với UBMT TQVN xã lập kế hoạch tổ chức bầu lại 08/8 thôn trưởng trên địa bàn đảm bảo theo đúng qui định, công khai, dân chủ.

### **B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Trong 09 chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, đến thời điểm hiện nay có 03 chỉ tiêu có thể đánh giá thời kỳ giữa năm, còn 06 chỉ tiêu cuối năm mới đánh giá được:

#### **\* Những chỉ tiêu đánh giá đến thời điểm hiện nay:**

1. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt (Lúa+ Ngô): 3027 tấn/ kế hoạch 5137 tấn đạt 55.9%.

2. Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1 %.

3. Thu ngân sách tại địa phương 1.467.985.000 tỷ đồng / kế hoạch 1.1 tỷ đồng.

#### **\* Những chỉ tiêu còn lại chưa so sánh được:**

1. Thu nhập bình quân đầu người 34,8 triệu đồng/người.

2. Tổng vốn đầu tư xã hội trên 35 tỷ đồng.

3. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5-1%.

4. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 10%.

5. Số lượng lao động qua đào tạo từ 150-160 người. Đưa tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo lên từ 54%.

6. Phân đầu 50% số hộ trên địa bàn xã có hố để xử lý, chôn lấp rác hữu cơ.

### **C. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, HẠN CHẾ:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn do hạn hán, mưa, gió ảnh hưởng đến trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát nhưng tốc độ tái đàn chậm; dịch Covid-19 đã được cơ bản khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ - du lịch.

Các đợt mưa kèm gió lớn cuối vụ Đông Xuân đã làm thiệt hại một số diện tích lúa, rau màu ( dưa hấu ) ảnh hưởng đến công tác thu hoạch và thu nhập của người dân. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số khách tham quan du lịch giảm so với 6 tháng đầu năm 2019 và ảnh hưởng đến các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

2. Phát triển kinh tế trang trại có nhiều khó khăn trong công tác tái đàn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi , các hộ làm trang trại ở nhiều địa phương khác nhau nên hoạt động của chi hội trang trại còn gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành,

hội họp, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất. Một số hộ chưa mạnh dạn đầu tư để phát triển, lợi dụng chiếm đất để trồng cây, chuyển nhượng, lấn chiếm đất; trong sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm có lúc còn cạnh tranh lẫn nhau...

3. Công tác triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có mặt chưa đồng bộ theo hướng quy hoạch tập trung vùng;

4. Chất lượng phát triển làng văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh và tham gia phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh có mặt còn hạn chế. Cộng đồng dân cư chưa chủ động tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, tham gia hội họp ít....

## **Phần thứ II**

### **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đi đôi với khắc phục những hạn chế, khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực; các ngành, các bộ phận, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã và các thôn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm như sau:

#### **A. Nhiệm vụ trọng tâm:**

1. Tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến mạnh đối với các công trình và 02 chương trình trọng điểm đã được Đảng uỷ và HĐND xã quyết nghị trong năm 2020; Chỉ đạo các Hợp tác xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho vụ hè thu; tiếp tục bố trí quy hoạch sản xuất gắn với kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp được xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cho từng năm. Từng bước đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Trong đó, chú trọng ổn định diện tích lúa, từng bước nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, mô hình đa cây, trồng ném trái, vụ ngô, mướp và phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản ven phá, cá lồng, nhân rộng mô hình chuôm...

Kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm...tạo chuyển biến mạnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu sản xuất và tăng thêm năng lực mới để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thực hiện tốt công tác qui hoạch và thu hút vốn đầu tư để thúc đẩy lĩnh vực TTCN - Dịch vụ và làng nghề phát triển;

3. Tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh ở cá, tôm, dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch gây ra;

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản năm 2020 trước mùa mưa bão, đồng thời chuẩn bị nguồn vốn đối ứng xây dựng các công trình năm 2021; Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

5. Tăng cường khai thác nguồn thu tại địa phương, hoàn thành công tác thu ruộng 5%, đồng lạc tức, thu quỹ phòng chống thiên tai;

6. Xúc tiến công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới; thực hiện tốt các chương trình y tế, dân số - gia đình và trẻ em, nâng cao chất lượng làng văn hoá; phòng chống dịch bệnh mùa hè; đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

7. Tăng cường thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội..

8. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức;

9. Thường xuyên chủ động kế hoạch phòng chống bão lụt và cứu hộ , cứu nạn, phòng chống cháy nổ, PCCC rừng để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra;

10. Xúc tiến công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

11. Chỉ đạo HTX Thắng Lợi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đại hội hết nhiệm kỳ.

## **B. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:**

### **I. Lĩnh vực phát triển kinh tế**

1. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và xúc tiến chuẩn bị điều kiện cho vụ đông xuân 2020 – 2021 theo kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã. Củng cố, tạo chuyển biến tích cực ở trang trại vùng cát nội đồng.

a. Phân đầu sản xuất vụ Hè Thu, vụ Thu Đông 2020 thắng lợi, thu hoạch xong trước mùa mưa bão, tăng cường công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh nhất là công tác dự thính, dự báo sâu bệnh trên cây lúa trong vụ Hè Thu; tăng cường công tác vận động nhân dân diệt chuột; các biện pháp chủ động phòng chống hạn, đặc biệt là phương án phòng chống lũ tiểu mãn, lũ sớm cho cây trồng với mục tiêu là hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, mở rộng diện tích trồng Ném trên địa bàn, trồng ném trái vụ, trồng ngô trái vụ, trồng mướp trái vụ ...

b. Xúc tiến triển khai sản xuất vụ Đông và chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021; trong đó, tiếp tục quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tạo kết quả rõ nét hơn đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp . Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

c. Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh phát triển chiều sâu đối với chương trình phát triển kinh tế trang trại, trong đó kiểm tra, đánh giá những trang trại làm ăn có hiệu quả với những mô hình cụ thể để nhân rộng; đồng thời tiếp tục vận động những hộ dân có điều kiện, tâm huyết lên phát triển trang trại ở vùng này với mô hình nông lâm kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; Phát triển các gia trại tại vùng quy hoạch sau khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại và chăn nuôi hữu cơ, liên kết bao tiêu sản phẩm như Công ty Quế Lâm. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nguồn vốn giảm nghèo năm 2020.

2. Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ nuôi trồng thủy sản năm 2020 với quyết tâm giành vụ nuôi thắng lợi. Đồng thời vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện để triển khai vụ nuôi trồng thủy sản năm 2021.

Kết hợp chặt chẽ quá trình khai thác thủy sản với bảo vệ môi sinh, môi trường và nguồn lợi; trong đó ngăn chặn và đẩy lùi và từng bước xóa bỏ các hoạt động khai thác tạo nguy cơ huỷ diệt làm cạn kiệt nguồn lợi. Đồng thời tăng cường công tác



kiểm tra, vận động bà con ngư dân đưa lừ vào điểm qui định dùng thuốc hóa chất để tẩy lừ.

Tiếp tục chỉ đạo các chi hội nghề cá thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ mặt nước của các chi hội theo phương án đã được thông qua; nhất là trong công tác tuần tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, tăng cường đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

- Phối kết hợp với các ban ngành cấp trên, có kế hoạch từng bước hỗ trợ người chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi vùng trang trại tiếp cận, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nhất là nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả. Phát triển chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học gắn với xây dựng vườn kiêu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

4. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã. Chỉ đạo các HTX xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong đó qui hoạch từng vùng tập trung chuyên canh rau màu, vùng lúa chất lượng cao, cách đồng lớn sản xuất 01 loại giống để thuận tiện cho công tác phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch.

5. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân về bảo vệ môi trường và tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch ngày chủ nhật xanh trên địa bàn toàn xã;

Tiến hành giao đất nghĩa địa cho các thôn quản lý theo qui hoạch được phê duyệt. Tiếp tục tổ chức đấu đất thổ cư năm 2020 để thu tiền sử dụng đất xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, giao thông trên địa bàn cũng như các công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao;

6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chặt phá và đốt rừng nhất là phương án PCCC rừng đã được phê duyệt...

7. Tạo bước chuyển biến tích cực về phát triển TTCN - Dịch vụ; tiếp tục triển khai đề án qui hoạch phát triển làng nghề đến năm 2020; Xúc tiến các dự án phát triển quỹ đất kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ tại chợ Đầm Mỹ Thạnh gắn với khu du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh.

8. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư XDCB đã được bố trí; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chỉnh trang các hạng mục chợ Mỹ Thạnh, xây dựng trụ sở UBND xã; ..., tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình; đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa các tuyến đường nội thôn nhà nước hỗ trợ xi măng năm 2020 và hoàn thành công tác quyết toán các tuyến đường được nhà nước hỗ trợ xi măng.

Coi trọng công tác chuẩn bị đầu tư và xúc tiến gọi vốn đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo để xây dựng các công trình nằm trong qui hoạch xây dựng nông thôn nâng cao giai đoạn đến 2025 ( danh mục đầu tư công 2021-2025... )...

9. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt công tác qui hoạch, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về qui hoạch và đầu tư xây dựng;

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình trong năm 2020 ( kể cả các công trình do cấp trên làm chủ đầu tư và công trình nấn điểm đen về ATGT đường tỉnh lộ 4B đoạn ông Diệm).

Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư, huy động đóng góp của nhân dân, con em phương xa để xây dựng, hoàn thành hệ thống một số công trình thiết chế văn hoá trên địa bàn xã, thôn.

10. Phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020, tăng cường các hoạt động chống thất thu thuế theo kết luận của UBND huyện;

11. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, vận động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất để phát quang mở rộng và nâng cấp các tuyến đường nội thôn, xóm và liên xóm cũng như các tuyến đường nội đồng; tổ chức dọn dẹp vệ sinh gia đình cũng như nơi công cộng ( kể cả đường tỉnh lộ, nhà cộng đồng thôn và các Chợ), tu sửa chỉnh trang nhà cửa ; tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm ( Nhà nước hỗ trợ xi măng , nhân dân góp ngày công , cát, sạn để bê tông đường làng, ngõ xóm)...Vận động nhân dân trồng hoa 02 bên lề đường để hình thành các tuyến đường hoa, vận động nhân dân xây dựng vườn kiêu mẫu...Xây dựng nhà cộng đồng thôn Mỹ Thạnh, sửa chữa nhà cộng đồng thôn Sơn Công.

## **II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:**

1. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và khai giảng năm học mới 2020-2021, đặc biệt là quan tâm công tác huy động, duy trì số lượng đảm bảo kế hoạch đề ra và nâng cao chất lượng giáo dục tại các cấp học, ngành học.

- Chỉnh trang mặt tiền các trường học đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường(giải tỏa, tháo dỡ các quán nằm trong khuôn viên trường)

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và giáo dục THCS-Xóa mù chữ mức độ 2.

- Tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục-đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa hình thức đào tạo, gắn đào tạo nghề với nhu cầu xã hội. Thực hiện tốt chính sách xã hội trong giáo dục đào tạo. Quan tâm xây dựng xã hội học tập và công tác khuyến học, khuyến tài.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đẩy mạnh quá trình thanh toán các bệnh xã hội. Chú trọng phòng chống dịch bệnh và tăng cường kiểm tra vệ sinh dịch tễ, vệ sinh an toàn thực phẩm;

Chủ động xây dựng phương án cấp cứu cho nhân dân trong mùa mưa bão, phân công trực 24/24 giờ trong mùa mưa bão, lúc xảy ra đột biến, thiên tai;

3. Thực hiện tốt chương trình dân số - KHHGD và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu về dân số trong năm 2020, hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong 6 tháng cuối năm 2020;

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn,

tết cổ truyền của dân tộc; trong đó quan tâm khơi dậy và phát huy các loại hình văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc, văn hoá đặc trưng của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân;

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; tạo chuyển biến mạnh về chiều sâu đối với các thôn, đơn vị đã đăng ký xây dựng làng văn hoá;

5. Tập trung huy động tất cả các nguồn lực xã hội để chăm lo đối với gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; trong đó tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày TBLS;

Tiếp tục thực hiện lồng ghép tổ chức thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo, đưa nguồn vốn quốc gia giải quyết việc làm, vốn tín dụng người nghèo đến đúng đối tượng có nhu cầu vay vốn và tăng cường công tác kiểm tra để các nguồn vốn này sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho người nghèo từng bước thoát nghèo, phấn đấu cuối năm giảm 0.5-1% hộ nghèo. Tập trung huy động các nguồn lực để đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình hộ nghèo;

### **III. Quốc phòng – An ninh**

1. Đẩy mạnh công tác xây dựng cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Nâng cao ý thức cảnh giác trong chiến lược “*Diễn biến hoà bình*” của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của địch, không để xảy ra đột biến, giữ vững sự ổn định về chính trị, tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, nhân dân;

Tích cực tuyên truyền luật NVQS, nâng cao ý thức về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm khắc đối với những thanh niên nằm trong độ tuổi chống lệnh, làm cho việc tòng quân bảo vệ tổ quốc trở thành nếp sống văn hoá trong mỗi gia đình. Chuẩn bị tốt công tác sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự cuối năm 2020, công tác giao quân năm 2021.

2. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, góp phần làm giảm các loại tội phạm. Không ngừng nâng cao hoạt động và chất lượng của mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”;

3. Chuẩn bị tốt kế hoạch, phương án phòng chống bão lụt, thiên tai và cứu hộ cứu nạn, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để sơ tán dân cư vùng trũng trong mùa mưa bão, phát huy tính chủ động trong từng gia đình, từng thôn xóm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Lập kế hoạch điều dò máy, ghe thuyền và xe tải để phòng chống bão lụt năm 2020.

### **IV. Xây dựng chính quyền:**

1. Thực hiện” *Quy chế dân chủ ở cơ sở*” với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, đảm bảo và phát huy dân chủ XHCN, củng cố niềm tin, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiến hành giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân. Đồng thời phải thường xuyên

nắm bắt, xử lý chính xác và kịp thời mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong các tôn giáo, không để phần tử xấu lợi dụng để kích động thành điểm nóng nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trên địa bàn;

3. Tăng cường công tác tuyên truyền và kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động quản lý nhà nước để giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của công dân nhằm từng bước xây dựng nếp sống “ *Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật*”.

### **C. Tổ chức thực hiện:**

1. Các thành viên UBND xã, cán bộ công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và qui chế hoạt động của UBND xã để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực đã được phân công; trong đó phát huy tốt vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;

2. Căn cứ vào nghị quyết của HĐND xã, sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã xúc tiến lập và triển khai các chương trình hoạt động cụ thể theo từng chuyên đề để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định;

3. Các ban ngành chức năng, cán bộ công chức, các cơ quan đơn vị, thôn trưởng tự soát xét nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình và chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

4. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ động viên các tầng lớp nhân dân, tạo được phong trào thi đua hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng nhân dân với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

UBND xã đề nghị HĐND xã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Đề nghị UBMT TQVN xã đôn đốc và vận động nhân dân, các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 được thắng lợi.

#### **Nơi nhận:**

- TT.HĐND, UBND huyện (b/c);
- Ban Thường vụ Đảng ủy (b/c);
- CT-PCT HĐND và UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã;
- Các thôn, HTX, trường học, trạm y tế;
- Lưu VPUB.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Lành**